

BÀI SỐ 16

Kinh-Thánh hứa gì về lời cầu nguyện của con cái Chúa?

Giới thiệu

Cầu nguyện là một yếu tố tối cần trong cuộc đời theo Chúa của những ai là môn đệ của Ngài. Không có sự cầu nguyện thì không có sự tương giao với Chúa. Không có sự cầu nguyện thì không làm sao cho cuộc sống thuộc linh được tăng trưởng. Cầu nguyện là phương tiện duy nhất để chúng ta là môn đệ của Ngài nói chuyện với Chúa. Không những Chúa dạy cho môn đệ Ngài phải cầu nguyện như thế nào nhưng Chúa Cứu Thế cũng để lại cho chúng ta một gương cầu nguyện khi Ngài đi đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện.

Sự cầu nguyện là một tựa đề rộng lớn của niềm tin. Chúng ta không thể thảo luận tất cả mọi khía cạnh của vấn đề và nói trọn những gì lời Chúa dạy trong KT chỉ trong một bài ngắn ngủi.

Trong bài này chúng ta sẽ tham khảo lời Chúa để rút ra những sự dạy dỗ quý báu cho đời sống của một môn đệ của Ngài và đặc biệt là áp dụng cho "hạt giống và nỗ lực truyền giáo" của tất cả chúng ta.

Một trong những thắc mắc của môn-đệ Chúa là: tại sao lời cầu nguyện của tôi, của Anh, của Chị dường như không được Chúa trả lời?

Làm sao chúng ta biết Chúa đã nghe lời cầu nguyện của chúng ta? Làm sao chúng ta biết lời cầu nguyện của chúng ta đẹp ý Chúa (tức là cầu nguyện theo ý của Ngài)?

Mục đích của bài học

Giúp chúng ta ý thức về tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong đời sống theo Chúa và áp dụng sự cầu nguyện cho nỗ lực "gieo hạt giống truyền giáo" cho lớp học.

Ngụ ngôn Chúa dạy về sự bền đỗ trong sự cầu nguyện (Lu-ca 18:1-7)

Đức Giê-su kể cho các môn đệ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng mỏi mệt [để không bỏ cuộc]. 2 Ngài nói: "Trong thành phố kia, có một thẩm phán không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng chẳng kiêng nể loài người. 3 Ở đó cũng có

một bà góa cứ đến nài nỉ với ông: "Xin ngài xét xử công minh cho tôi đối lại kẻ chống nghịch tôi! Thẩm phán từ khước đã lâu. Sau đó, ông tự nhủ: "Dù ta không sợ Đức Chúa Trời cũng chẳng nể loài người, 5 nhưng vì mục góa này quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho mục, kẻ mục cứ trở lại mãi, thì rốt cuộc ta cũng bị bực mình. Chúa bảo: "Các con hãy nghe lời thẩm phán bất lương ấy nói! 7 Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những kẻ được Ngài chọn, là những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà Ngài còn trì hoãn hay sao?"

Trong câu chuyện ngụ ngôn này, Chúa dùng hình ảnh của một thẩm phán gian ác mà còn biết xử công minh cho đàn bà góa để tương phản với Đức Chúa Trời công chính không lẽ nào lại không xử công minh cho con cái Chúa sao? Và theo lời chú thích của Lu-ca ở câu 1 trong đoạn 18, Chúa dùng ngụ ngôn để dạy chúng ta tiếp tục bền đỗ trong sự cầu nguyện khi chúng ta chưa thấy được sự trả lời của Chúa.

Thêm vào đó chúng ta nhận thấy sự kiên nhẫn của bà góa phụ này: bà sẽ không ngừng kêu xin cho đến khi ông thẩm phán gian ác kia xử vụ án cho bà cách công minh. Khi chúng ta chưa được Chúa đáp lời như thời hạn chúng ta muốn, thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời phải tiếp tục cầu nguyện cho đến khi Chúa trả lời.

Chúa nghe lời cầu nguyện của con cái Chúa

Trong Kinh-Thánh chúng ta biết rằng Chúa nghe những gì chúng ta cầu nguyện với Ngài. Trong 1 Giăng 5:14 "*Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta.*"

Tuy nhiên không phải lời cầu nguyện nào Chúa cũng nghe, chỉ những lời cầu xin nào theo ý muốn Chúa thì Ngài sẽ nghe chúng ta.

Rồi sứ đồ Giăng lại tiếp trong 1 Giăng 5:15, "*Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài*" Đây là một lời hứa rất cụ thể về sự cầu nguyện theo ý Chúa. Chúng ta cũng học được nơi Chúa Giê-xu khi Ngài cầu nguyện trong vườn Gết-sê-ma-nê khi Ngài nói, "*... chẳng phải ý con nhưng theo ý Cha*" (Lu-ca 22:42). Với gương Chúa Giê-xu để lại, lời cầu nguyện của mỗi chúng ta cũng phải "theo ý Cha". Điều này có nghĩa rằng khi Chúa nghe và đáp lời thì sự trả lời của Chúa có thể không giống như những điều mình cầu xin, nhưng sự trả lời của Chúa có mục-đích của Ngài mà sau này chúng ta mới hiểu.

Một trong những mục đích của sự nhậm lời của Chúa là để làm vinh hiển Chúa Cha

nơi Đức Chúa Con, hãy xem lời Chúa trong Giăng 14:13, "*Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con.*"

Lời cầu nguyện không được Chúa nhậm

Trong Kinh-Thánh nói rất rõ về một sự cầu xin mà Chúa không đủ nghe và cũng không được Chúa trả lời. Điều này chúng ta thấy trong Gia-cơ 4:3 "*anh chị em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin với ý xấu, để tiêu dùng cho khoái lạc*". Đây là một lời cầu nguyện ích kỷ với dụng ý để thỏa mãn dục vọng. Sự cầu xin như vậy không được nhậm vì không làm vinh hiển Chúa.

Một trong những cách để chúng ta biết được là chúng ta có cầu nguyện theo ý Chúa hay không là dựa trên lời Chúa trong Kinh-Thánh. Ví dụ chúng ta xin Chúa cho chúng ta 9 trái Thánh-Linh như trong Ga-la-ti 5:22-23 (yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, khiêm nhu, tiết độ). Thử hỏi Chúa có nhậm lời không? Chắc chắn là có vì Chúa Giê-xu nói trong Lu-ca 11:13 "Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống gì Cha trên trời lại không ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?". Như vậy bất cứ điều gì chúng ta cầu xin hợp với lời Chúa trong Kinh-Thánh, thì chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ được nhận lãnh.

Tuy nhiên thời gian tính của sự trả lời của Chúa thì hoàn ở dưới quyền tể trị của Chúa. Chúng ta cần sự kiên nhẫn chờ đợi sự trả lời của Chúa.

Áp dụng bài học cho sự cầu nguyện cho "hạt giống truyền giáo"

Trong lớp này chúng ta mới vừa thành lập một mang lưới cầu nguyện với một trọng tâm để giao hạt giống truyền giáo trong tấm lòng của lớp nói riêng và cho hội-thánh nói chung.

Chúng ta biết khi chúng ta cầu nguyện cho việc chia sẻ Tin Lành cho người lân-cận là chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa. Hãy xem những câu Kinh-Thánh sau đây để thấy được ý Chúa trong việc chia-xẻ Tin-Lành cho người chưa biết Chúa

2 Phi-e-rơ 3:9 "*Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư vong, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn.*"

Lu-ca 15:7 "*Cũng thế, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần ăn năn.*"

Ro-ma 8:15, *Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Thánh Kinh có chép: "Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!"*

Và như đã đề cập ở trên, khi chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa, thì Chúa sẽ nghe và nhậm lời cầu nguyện của chúng ta.

Cầu xin Chúa cho hạt giống truyền giáo được đơm bông kết nụ trong lòng và tâm chí của tất cả chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta được "*biến hóa theo sự đổi mới của tâm trí*" (Rô-ma 12:2b) để nhìn thấy nhu cầu thuộc linh của những người chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhưng họ chưa biết đến ân-điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu

Các câu hỏi cho bài 16

1. Có một cách nào khác để chúng ta tương giao với Chúa ngoài sự cầu nguyện?
2. Tại sao chúng ta cần cầu nguyện với Chúa mỗi ngày (hãy so sánh nhu cầu thuộc thể và bài Cầu Nguyện Chúa Cứu Thế dạy cho môn đồ trong Ma-thi-ơ 6:9-13)
3. Xin cho một ví dụ cho lời cầu nguyện dựa trên ý Chúa
4. Xin cho một ví dụ cho lời cầu nguyện không theo ý Chúa hay trái ngược với ý Chúa
5. Chúng ta phải làm gì khi thấy dường như lời cầu nguyện của mình không được Chúa đáp lời?

